



## Weekly Press Release from Tel Aviv, Israel.

ข่าวเด่นรายสัปดาห์ -- สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล

ฉบับที่ ๘๔ : เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ (๑๙ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑)

### อิสราเอลอาจเป็นประเทศแรกในโลกที่ยอมรับการใช้เครื่องสูบกัญชาสำหรับการแพทย์

ประเทศอิสราเอลอาจถือเป็นผู้นำของโลกในการวิจัยและพัฒนาสำหรับการใช้กัญชาทางการแพทย์ โดยปัจจุบันมีเกษตรกร บริษัทผู้ผลิต และผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตในการผลิตกัญชาเพื่อใช้เป็นยารักษาโรคทางการแพทย์ และกระทรวงสาธารณสุขของประเทศอิสราเอลได้อนุญาตให้บริษัทอิสราเอลสำหรับดำเนินการผลิตเครื่องสูบกัญชา (marijuana vaporizers) ซึ่งอาจถือเป็นประเทศแรกของโลกที่มีการรับรองอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อใช้ในการรักษาโรคทางการแพทย์

Mr. Avihu Tamir CEO ของบริษัทผู้วิจัยและพัฒนา กัญชาทางการแพทย์ (Kanabo Research) ได้ประกาศว่ากระทรวงสาธารณสุขของประเทศอิสราเอลได้รับรองผลิตภัณฑ์ VapePod vaporizer ของบริษัทฯ สำหรับการใช้สารสกัดจากกัญชาที่ใช้ในการรักษาโรคทางการแพทย์ ซึ่งการรับรองจากรัฐบาลของประเทศอิสราเอลดังกล่าวเป็นจุดสำคัญสำหรับผู้ป่วยที่ใช้กัญชาในการรักษาโรคในประเทศอิสราเอลอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ บริษัท Kanabo Research ได้ก่อตั้งในปี ๒๐๑๖ มีพนักงานจำนวน ๑๒



ราย และคาดการณ์ว่าจะมียอดขายผลิตภัณฑ์ประมาณ ๑๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในตลาดอิสราเอลภายใน ๓ ปี และมีมูลค่าการค้าของกัญชาทางการแพทย์ประมาณ ๑๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว และประมาณ ๕๐ บริษัทในประเทศอิสราเอลซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์จะมีสายการผลิต เก็บเกี่ยว และจำหน่ายอุปกรณ์การสูบกัญชาทางการแพทย์ ไป

พร้อมกับการส่งออกเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ทำจากกัญชาอีกด้วย ทั้งนี้ Mr. tamir ระบุเพิ่มเติมว่าตลาดในประเทศอิสราเอลจะเป็น platform เพื่อจะนำส่งผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของบริษัทฯ เข้าสู่ตลาดในกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือและยุโรปในอนาคต

ในขณะที่ผู้ป่วยซึ่งได้รับการรักษาโรคโดยใช้กัญชาทางการแพทย์ในปัจจุบันจะใช้วิธีสูบเข้าร่างกายโดยตรง (carcinogens) แต่การใช้ vaporizer device จะสามารถลดความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพของผู้ป่วยและทำให้การรักษาโรคได้ผลดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัท Kanabo Research ได้ออกผลิตภัณฑ์ pre-clinical trials สำหรับ vaporizer รักษาผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวกับการนอนหลับไม่ปกติด้วย

**Disclaimer :** ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล จะไม่รับผิดชอบในความเสี่ยงใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม



## Weekly Press Release from Tel Aviv, Israel.

ข่าวเด่นรายสัปดาห์ -- สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล

ฉบับที่ ๘๔ : เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ (๑๙ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑)

แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ The Jerusalem Post newspaper ๑๕/๐๓/๒๐๑๘

### ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ

ประเทศอิสราเอลได้สนับสนุน R & D ในด้านการผลิตกัญชาเพื่อใช้ในการรักษาโรคทางการแพทย์ โดยในปัจจุบันมี manufacturers จำนวนกว่า ๓๐๐ ราย ที่ได้ดำเนินการผลิตโดยได้รับการรับรองจากรัฐบาลประเทศอิสราเอล ทั้งนี้ รัฐบาลประเทศอิสราเอลได้แจ้งบริษัทผู้ผลิตดังกล่าวว่าการดำเนินการส่งออกผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์อาจได้รับการอนุมัติภายในปี ๒๐๑๘ ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการคลังของประเทศอิสราเอลคาดว่าจะการส่งออกกัญชาอาจมีมูลค่าอยู่ระหว่าง ๒๕๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ถึง ๑.๑๐ พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม กระบวนการในการอนุมัติส่งออกกัญชาทางการแพทย์ดังกล่าวต้องใช้เวลาในการดำเนินการ โดยทำให้การเริ่มต้นส่งออกได้จริงอาจอยู่ในปี ๒๐๑๙ โดยในระหว่างนี้มีข้อมูลรายงานว่าบริษัทผู้ผลิตในประเทศอิสราเอลได้ประชุมหารือแนวทางในการส่งออกสินค้าไปประเทศเยอรมัน แคนาดา และสาธารณรัฐเช็ก ทั้งนี้ ในปัจจุบันการรักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์สามารถทำได้แบบมีเงื่อนไขสำหรับผู้ป่วยด้วยโรค chronic neurological pain, multiple sclerosis, และผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโดย chemotherapy เป็นต้น

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑

Disclaimer : ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดก็ตามที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม